



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร.๐ ๕๔๒๘๘๖๑๑๗-๘ ต่อ ๑๐๔

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑ /๑๙๗๐

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๗ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ รพ.เสริมงาม
<http://www.soemngamhospital.go.th>

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

ตามที่ โรงพยาบาลเสริมงาม ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๗ (ผ่านระบบ Google Form) แล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเสริมงาม เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ MOIT: (Integrity and Transparency Assessment) ดังนั้น จึงขอรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๗ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสริมงาม <http://www.soemngamhospital.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบโปรดทราบและพิจารณา

จ.ส.อ.

(นรินทร์ เต๋ยวสันติกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



รับทราบ / อนุมัติ

(นายภุชฉวี ทองบรรจบ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
โรงพยาบาลเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงานของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำงานของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคาม ทาง เพศในการทำงานของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๗ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  จ.ส.อ. (นิรันดร์ เตียวสันติกุล) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ...๓๑.... เดือน ..สิงหาคม.. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกฤษณ์ ทองบรรจบ) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม วันที่ ...๓๑.... เดือน ..สิงหาคม.. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อริศกา จรุงชัย (นางสาวอริศกา จรุงชัย) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	